

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับมัธยม จำนวน 60 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
1	นายวิโรจน์ สรรค์คุณธรรม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2	ด.ญ.พิชชา สรรค์คุณธรรม
2	นางกัณฑ์ยาณีย์ สองสีโย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาชญากรรม 3	น.ส.อัญญาพิชชา สองสีโย
3	น.ส.วิภารัตน์ อุทุมพรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการภาค 3	ด.ญ.พัชรพิมล อุทุมพรัตน์
4	น.ส.ปัทมนันท์ จันทร์วี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสมุทรสาคร	น.ส.ธนิดา ศรีปาน
5	นางมัทธนันต์ สุวะไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี	ด.ช.ภาคย์โกโคย ทวนเงิน
6	น.ส.วรรณภา จินาวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดชัยภูมิ	ด.ญ.พลอยไพลิน มะโนคำ
7	น.ส.นภัส ปรีดานที	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6	น.ส.ศุภเนตร ปรีดานที
8	นางเบญจพร ปินตา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สคช.ระหว่างประเทศ	น.ส.กิตติญาภรณ์ ปินตา
9	นางศิริรัตน์ ปางจตุ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด	ด.ญ.อรุรา ปางจตุ
10	นางนิภา ทัดตานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4	ด.ญ.ภาสินี ทัดตานนท์
11	นายธเนศ บุรีรักษ์	พนักงานขับรถยนต์	สนง.อัยการจังหวัดสระบุรี	น.ส.ธนวรรณ บุรีรักษ์
12	นายประจักษ์ คำออน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 5	น.ส.พัชราภา คำออน
13	ว่าที่ ร.ต. (ญ.)ณัฐิดา สุตไทย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.คดีศาลสูง จ.กำแพงเพชร	ด.ช.ศิวกร พรหมมี
14	นางลลิตา ชัยรูป	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดเพชรบุรี	ด.ช.ณัฐภัทร์ ชัยรูป
15	น.ส.ปริยาพรรณ สิทธิไทย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือฯ 2	นายภานุพงศ์ วาสักศิริ
16	น.ส.วรินทร์ วรรณอารีย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 1	ด.ญ.ณฤดี วรรณอารีย์
17	น.ส.กาญจนา ณ อุทัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดเชียงราย	ด.ช.วรชยุต ปลิตดา
18	นายโยธิน โลหะเวช	พนักงานขับรถยนต์	สนง.อัยการจังหวัดแพร่	ด.ช.ภิญโญวิทย์ โลหะเวช
19	น.ส.วรรณภา เกื้อสมบุญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม	น.ส.ศิริวรรณ ภูพลเพียร
20	นางรัชนิกร ชาปะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.เลย	น.ส.มัลลิกา ชาปะ
21	น.ส.ดาวรุ่ง หนูรูปงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี	นายธกร แร่เพชร
22	นางณัฐฐานันตร์ เล็กชัยชาญ	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.น่าน	ด.ช.ณัฐณัฐ เล็กชัยชาญ
23	นางนงเยาว์ สุขจินตนาการ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.คุ้มครองสิทธิฯ จ.ลำปาง	นายกิตติพล สุขจินตนาการ
24	นางจิรพรรณ กันยะมี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.ตรวจสอบภายใน	ด.ญ.ธนพร กันยะมี
25	น.ส.จุฬักษณ์ ทิมบุญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสวรรคโลก	ด.ญ.สิรินธร ยศสูงเนิน
26	น.ส.สิริภัทร ว่องไฉ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดพะเยา	ด.ช.นรภัทร ว่องไฉ
27	นางจันทร์เพ็ญ สอสะอาด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา	น.ส.ณัชชา ยิ้ม่อง
28	นางจันทิมา ยึดพวก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น	นายศุภวิชญ์ ยึดพวก
29	น.ส.วนิดา จันทร์หมื่นไวย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 3	ด.ญ.ณัฐิดา ระไหวพรมราช
30	น.ส.ภัทราวดี อังกุลดี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ห้องผู้ตรวจอัยการ(นายชัยวัฒน์ ไสวณิษเกียรติกุล)	น.ส.ธิดารัตน์ อังกุลดี

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับมัธยม จำนวน 60 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
31	นางนฤตปรีชา นิตยนัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร	ด.ช.ธนภฤติ นิตยนัน
32	นางสรिता เจริญทัศน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 1	ด.ช.สรวิศ เจริญทัศน์
33	นางประไพพัทธ์ พิพิธกุล	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์	ด.ญ.สามินี พิพิธกุล
34	น.ส.คันธินิรา จันผาก	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 9	ด.ช.อดิเทพ จันผาก
35	นางพุทธชาติ อุดมพร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.คดีศาลแขวงพัยคฆภูมิฯ	นายธีภพ แสนธิ
36	นางระพีพร แสนประดิษฐ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดมหาสารคาม	ด.ช.ธนาพิพัฒน์ แสนประดิษฐ์
37	นางจิววิวรรณ ศรีถักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี	ด.ญ.ปิ่นฉัตร ศรีถักดิ์
38	นางราตี ทะนันท	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดพะเยา	นายอชิระ ทะนันท
39	น.ส.จริยา เวียนประพันธ์	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร	นายทรงพล วงษาเวียง
40	นางคณินนิตย์ ไชยศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการภาค 5	ด.ญ.กชพร ไชยศรี
41	น.ส.ปราณี ทับตุ่น	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์	ด.ญ.ชญาณุช ศรีไกร
42	น.ส.อภิสร่า เทียงคีน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.อยุธยา	ด.ญ.อัชฉราพร ยอดสุข
43	นางปนิดา นาสมโภชน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์	นายตะวัน นาสมโภชน
44	นางสิริพร อยู่จุงดี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงราชบุรี	ด.ช.นรุตม์ชัย อยู่จุงดี
45	นางนันท์นภัส ชดคล้าย	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม	น.ส.วิสุตตา ชดคล้าย
46	น.ส.ปริศนา สุขประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงชลบุรี	ด.ช.พัสกร สุขประเสริฐ
47	นายศิริ ศิริรักษ์	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี	ด.ช.ภริฉัตร ศิริรักษ์
48	นางชนิษฐา ปัญจรัก	นิติกรชำนาญการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 9	นายภวิชัยพร ปัญจรัก
49	นางนิตาชล จันทรงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.อ่างทอง	น.ส.ณิชารีย์ จันทรงษ์
50	นางชวนพิศ ชาวเหนือ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดพะเยา	ด.ช.วรภัทร ชาวเหนือ
51	นางละอองดาว ทองอินทร์	นิติกรชำนาญการ	สนง.คดีปกครองสงขลา	ด.ช.อดิศร ทองอินทร์
52	นายนเรศ ชานันโท	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.หนองบัวลำภู	ด.ญ.ศรุตยา ชานันโท
53	นายพงษ์ชาย ชูเชื้อ	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.สุราษฎร์ธานี	ด.ญ.สุพิชชา ชูเชื้อ
54	นางสุรรัตน์ เพิ่มพูล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์	ด.ช.ทพพัฒน์ กังธาราทิพย์
55	นางบุประพันธ์ คำแหง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.อัยการจังหวัดเวียงสระ	ด.ช.ธนวิษณุ คำแหง
56	นางณัฏธรรณ โพธิ์ธนศิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 1	น.ส.ณัฐสรिया วงค์กำไร
57	นางพัชรินทร์ รัชต์ดำรงกุล	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3	ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ รัชต์ดำรงกุล
58	นายศิระ โปทรานูภาพ	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม	น.ส.จิตาภา โปทรานูภาพ
59	นางศิริลักษณ์ นามปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา	นายเจนพล นามปัญญา
60	นางยุพิน เรืองเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี	นายณัฐภูมิินทร์ เรืองเพชร